



*Tường trình về
ngày*

Đại Hội Khóa 18

*Trường VBQGVN
tại Houston TX*

*Ngày 29 tháng 11,
2002*

Ngày 29 tháng 11, 2002 tại Houston TX trời rất đẹp và nhiệt độ thật lý tưởng, các Cựu Mợ K18 từ các nơi tề tựu về đây để kỷ niệm 42 năm từ ngày rời xa mái trường Mẹ mỗi người mỗi nơi. Năm nay có gần 40 Cựu Mợ và gia đình từ các nơi ở Hoa Kỳ và các Cựu Mợ tại địa phương chia nhau đón tiếp cũng như cung cấp chỗ cư trú nếu cần. Một số Cựu Mợ đến Dallas trước khi về Houston tham dự Đại Hội, và hôm Thanksgiving Cựu Mợ Cao Quốc Quới đã tổ chức một buổi cơm thân mật vào chiều 28 để thù tiếp các bạn ở xa về đây . . . và ngày hôm sau các bạn đến Houston bằng đường bộ.

Còn tại Houston, vì các Cựu Mợ đông hơn và đã phân định các buổi cơm “Tạ Ôn” được các Cựu Mợ tại địa phương thù tiếp riêng cho có không khí ấm cúng gia đình; dù vậy Cựu Mợ Nguyễn Văn Ấn cũng đã tổ chức một buổi cơm thân mật quy tụ gần 30 Cựu Mợ.

Ngày Đại Hội năm nay được tổ chức tại nhà hàng Kim Phụng, Downtown Houston và chương trình ngày họp được chia làm hai phần: Buổi trưa cho phần hội thảo, có khoảng 60 cựu mợ tham dự; buổi tối cho phần dạ tiệc có văn nghệ giúp vui, có khoảng 130 người tham dự.

1) Phần hội thảo: gồm đủ phần lễ nghi, Cựu SVSQ Trần Văn Bường Trưởng Ban Tổ chức có lời chào mừng các tham dự viên; Cựu SVSQ Trần Ngọc Huế Đại diện K18 nhiệm kỳ 2000-2002 báo cáo hoạt động và thành quả trong hai năm qua; phần bầu đại diện Khóa 2002-2004 và Cựu SVSQ Nguyễn Văn Ấn, tư "Ông Quân" đã đặc cử với số phiếu gần như tuyệt đối; phần hội thảo và bàn luận trong kỳ Đại hội do Ban Tổ chức đề nghị đã được thông qua nhanh chóng, đồng thời các Câu Mơ cùng đồng ý tiếp tục gửi quà về cho các Câu Mơ cùng khóa còn ở Việt Nam như từ trước đến nay. Bản đề nghị

về điều lệ sẽ được và soạn thảo báo đến các sau. Thật ra việc mà các viên đã bàn nhiên chỉ đây những yếu thời.



của Khóa 18 tham khảo và sẽ thông cậu mơ K18 còn nhiều hội thảo tuy ghi nhận nơi điểm chính

Đồng thời ngày Đại Hội 2004 được tất cả đồng ý là sẽ được tổ chức tại Bắc Cali. Cậu Huỳnh Văn Giai, Cậu Phạm Văn Ngọc sẽ về trình bày quyết định trên cùng cậu Đại Diện khóa Bùi Văn Miều.

Cựu SVSQ Trần Toán điều khiển chương trình buổi hội thảo diễn ra rất tốt đẹp.

2) Phần Đa Tiệc và văn nghệ: Ban Tổ Chức quan niệm ngày họp khóa là để các Câu Mơ K18 có dịp hàn huyên sau nhiều năm xa cách và trao đổi nhiều chuyên có tính cách "anh em" trong K18 thôi. Vì vậy thành phần quan khách mời được thu hẹp.

Cựu SVSQ Cao Quốc Quới và Trương Văn Cao điều hợp phần nghi lễ trong đó đặc biệt có chiếu hình ảnh của các Cựu SVSQ K18 đã hy sinh. Nhìn lại những hình ảnh thân thương đó ai ai cũng thấy buồn vì, kỷ niệm của từng bạn đến với từng chúng ta như thời còn trong mái trường Mẹ. Đặc biệt



Cựu SVSQ Nguyễn Văn Lành, tự Thầy Lành đã kể về trường hợp đặc biệt của CSVSQ Vũ Văn Phao và hài cốt đã được tìm thấy trong một trường hợp rất hạn hữu và hiện được an táng trong nghĩa trang Arlington, Washington DC. Cựu SVSQ Trần Toán và Nguyễn Văn Ấn hầu kiểm trong suốt phần nghi lễ.

Kế đến Cựu Trần Văn Bường, Trưởng Ban Tổ Chức có lời chào mừng và Cựu Nguyễn Văn Ấn, Đại diện K18 2002-2004 có đưa ra chương trình làm việc tổng quát cho hai năm tới như là: phát huy thêm tình tự trong khóa, sẽ tạo đường dây liên lạc với các Cù trong và ngoài nước bằng cách phát hành thường xuyên bản tin nội bộ, tiếp tục giúp đỡ các Cựu còn ở Việt Nam...

Phần cắt bánh sinh nhật K18 dự trừ do CSVSQ Trần Văn Bường, và CSVSQ Nguyễn Văn Ấn, nhưng vinh dự này được giành cho Cựu Mợ Nguyễn Văn Xuân để cảm ơn sự hy sinh của Cựu mợ cho K18 kể từ khi sáng lập đến hôm nay. Cũng trong tinh thần này, Cựu Mợ K18 đã trao cho Cựu Mợ Xuân một “kỷ vật ghi công”.

Các Cựu Mợ K18 tham dự Đại Hi đều được tặng một “Kỷ vật” để cảm ơn về sự đóng góp cho ngày Đại Hội được thành công, hy vọng món quà nhỏ bé này sẽ lưu mãi trong lòng các bạn, theo các bạn về từng địa phương để chia sẻ với các bạn chúng ta vì hoàn cảnh không thể đến tham dự ngày Đại Hội 2002. Hy vọng mỗi lần nhìn đến vật lưu niệm này sẽ gợi lại trong lòng các bạn những kỷ niệm đẹp và những hình ảnh thân thương mà bạn đã tìm lại trong ngày Đại Hội 2002 tại

Houston, Texas.

Tiết mục được giữ bí mật đến giờ phút chót là “Một Đóa Hoa Hồng Cho Nàng Dâu Võ Bị K18’ được các Cậu tặng cho các Mẹ các đóa hồng tươi để tỏ lòng cảm ơn những sự hy sinh của các Mẹ trong khi chúng ta phải chịu cảnh giam cầm do bọn CS hay chúng ta phải làm lưng cực khổ trong thời gian đầu tiên ở xứ người. Cựu SVSQ Phạm Văn Hoà đã điều khiển phần này sau khi đọc tiểu sử của Khoá 18.

Phần bán các bức tranh của CSVSQ Phạm Ngọc Khuê, tự Thọ Cọ, đã được hưởng ứng nồng nhiệt của các Cậu Mẹ Tham dự. Ban Tổ Chức ưu tiên cho các Cậu Mẹ K18 vì muốn anh em K18 giữ vai trò tích cực trong việc giúp đỡ bè bạn trong nước.

Phần Văn Nghệ “Cây nhà Lá Vườn” đạt được thành quả ngoài sức mong muốn. Các thân hữu và đặc biệt các Mẹ K18 đã đóng góp tích cực từ ngâm thơ, ca, kể chuyện tiểu lâm . . . đến giờ chót mấy Mẹ K18 đã “quây mứt chỉ”, các Cậu K18 chào thua vì biết thân “sức không nhảy khỏi mặt đất” của mình!! Còn Cậu K18 nào tự coi mình là ‘Tay Quay’ thì từ nay phải xét lại!

Mọi người lưu luyến đến giờ phút chót và buổi tiệc được chấm dứt với màn chụp hình kỷ niệm để kết thúc một ngày đẹp với nhiều ý nghĩa.

Mẹ Đỗ Văn Hạnh, Chị Thu Nga, đã điều hợp chương trình văn nghệ rất thành công, CSVSQ Phạm Văn Hoà được “bắt cóc” vào giờ chót để giúp chị Thu Nga.

Phó nhòm của Ngày Đại Hội là CSVSQ Đỗ Văn Hạnh, CSVSQ Hà Kỳ Danh lãnh phần quay phim và “Anh Ba” CSVSQ Lê Ngọc Bữu lo về phần âm thanh và ánh sáng.

Mọi người tạm chia tay sau khi đem dạ tiệc chấm dứt và hẹn sáng hôm sau có cuộc họp mặt “Hậu Đại Hội”, có mặt khoảng 70 Cậu Mẹ và gia đình, để dùng điểm tâm và các mục linh tinh khác. Các tiết mục còn lại tuy không có trong chương trình nhưng cũng rất cần thiết, các Cậu Mẹ được chia thành từng toán nhỏ hoặc đi viếng mộ Bạn Trần Công Triệt, đi mua

sắm, đi viếng cơ quan Nasa . . .

Ngày Đại Hội giờ được kết thúc sau thời gian dài chuẩn bị, bàn thảo, thiết kế, phân nhiệm ..., đây là công sức chung của tất cả Cựu Mợ Texas và một vài Cựu Mợ từ các nơi khác, thành quả đạt được là do sự đoàn kết và tinh thần hợp quần; chúng tôi chỉ làm hết sức mình còn mọi sự tốt đẹp tự nó sẽ đến. Tiệc vui nào rồi cũng có lúc tàn, sự hào hứng nào rồi cũng sẽ phải chia tay. Nhưng tình tự Tập Thể khóa 18 không hề thay đổi dù sau hơn 42 năm xa cách.

Những kỷ niệm năm xưa được lần lượt dờ lại từng trang khi gặp lại nhau. Vóc dáng chúng ta tuy có đổi thay vì tuổi đời chông chất nhưng nghị lực và tinh thần vẫn còn khang kiên.

Các Cựu Mợ Từ xa về đây tham dự Đại Hội có lời “ngợi khen” về sự thành công trong việc tổ chức Đại Hội.

Chúng tôi, các cựu Mợ Texas, xin cảm ơn và nhận sự khen ngợi trên một cách hết sức khiêm nhường, nhưng nghĩ cho cùng, chính các Cựu Mợ từ xa về đây mới là yếu tố chính để cho ngày Đại Hội được thành công vậy.

Xin hẹn gặp lại các Cựu Mợ hai năm sau . . .

Các mẫu chuyện vui bên lễ Đại Hội.

Nói ra thì rất nhiều nhưng cũng chưa cover hết! Một vài chuyện sau đây tuy khó tin nhưng có thật:

1) Cựu Mợ Trịnh Bá Tứ từ Raleigh, North Carolina đáp máy bay về Houston tham dự Đại hi, được biết Cựu Mợ mua vé loại “bình dân”, nhưng khi sắp lên phi cơ thì không hiểu sao nhân viên của hãng hàng không khi kiểm soát vé, hai Cựu Mợ được trịnh trọng hộ tống lên ngồi ở hạng ... ‘Xếp’, first class. Cựu mợ tha hồ order đồ ăn thức uống, trong khi hạng ‘bình dân’ thì chỉ có ‘nước’ với ‘đậu phộng rang’. Tới giờ này Cựu Mợ cũng chưa hiểu “mô tê, mần răng mà ra rứa” . Nhưng chỗ Cựu Trần Toán cho biết thì Cựu Tứ nhìn cứ hao hao như là Ông ‘Bush Con’. May be!!

2) Cựu Hoà, Cựu Ấn và Cựu Ngô Tùng Châu ngày 27/11/02 ra phi trường đón Cựu Mợ Phạm Văn Đức đến từ Paris và

Cậu Mợ Ngô Hữu Thạt đến từ London. Đưa mấy Cậu Mợ về nhà xong, Cậu Hoà liền trở ra phi trường để đón Cậu Mợ “Thầy Lành” đến từ Cali. Dù mệt, nhưng Cậu Mợ Thạt muốn đi cho được để ra đón người bạn “lâu năm”. Khi phi cơ gần đáp thì Cậu Hoà được báo là Cậu Lành hiện còn ở Phoenix và sẽ đến Houston vào lúc 11:30 tối thay vì 6:30 pm như chương trình dự liệu. Khi liên lạc được Cậu Mợ Lành ở phi trường Phoenix thì được biết . . . Cậu Mợ chuyển máy bay . . . bị trễ vì phải ghé thăm. . . ‘Phòng Nghĩ xả hơi’. Chừng đó Cậu Hoà vẫn còn bán tín bán nghi không biết có tin Cậu Lành không hay là Cậu gặp mới ở phi trường rồi đặt điều?!

3) Cậu Mợ Trần Văn Xuân, một trong những người có công nhất đối với Cậu Mợ K18. Hôm Thanksgiving theo chương trình thì Cậu Mợ sẽ đến Houston ở phi trường chính Intercontinental lúc 5:30pm. của hãng hàng không America Airlines. Cậu Mợ Trương Văn Cao có lãnh nhiệm vụ đi đón. Khoảng 5:20pm, Cậu Hoà được Cậu Cao cho biết là phi vụ 1986 mà Cậu Xuân bảo đi đón không có trong danh sách!!! Sau một lúc bàn thảo, cậu Hoà lên dò các đường bay của AA thì chỉ có phi vụ 243 đến Houston vào giờ nói trên và khách sẽ ra cổng D5. Cậu Hoà khuyên Cậu Cao hãy ở nguyên ở cổng D5 vì lúc đó là khoảng 5:45pm. Cậu Cao cuối cùng liên lạc được điện thoại với cậu Xuân.... té ra cả hai cùng ở cổng D5 chỉ cách nhau có mt góc cột!! Chừng hỏi ra thì cậu Xuân cho Cậu Cao phi vụ trở về (return) để đi đón thay vì phi vụ đến!

4) Hôm rồi Cậu Đỗ Văn Hạnh gửi hình chụp trong ngày Đại Hội xem xong Cậu Tân Đại Diện K18, tức Ông Quận Ấn mới ‘tá hỏa’ là cái bánh sinh nhật K18 được 41 (bốn mươi mốt) tuổi thì thợ bánh làm sao còn có 14 (mười bốn) tuổi !!! Vậy mà cả ban Tổ Chức Đại Hội kể cả Cui đi đặt bánh cũng không biết . . . cho mãi đến nay nhờ máy chụp hình mới khám phá ra. May phước mình ở thời đại này chứ như ông bà ta xưa kia thì làm sao mà biết được. Cậu Ấn hỏi có cách nào sửa hình kia thành 41 năm được hay không, thì để chờ xem . . . Nếu khi nhận được bức hình này thì các Cậu Mợ nên coi kỹ coi



chừng có bàn thay phù thủy đó!!!

5) Gặp nhau sau mấy chục năm, các vợ mới tá hỏa là các ông cùng học một trường, một thầy, một bài học. Bà nọ than trời cùng với bà kia là đạo này "các ông càng ngày càng lắm cảm không thể nào chịu nổi (không chịu nổi thì làm gì thử coi!). Mấy ông nghe xong nói: "già rồi thì phải vậy chớ biết sao? chớ hỏi đó tại tôi đâu có vậy. Nếu có vậy thì mấy bà đâu có theo (hổng biết hỏi đó ai theo ai?). Cũng vì gặp nhau mừng quá nên vợ Quới mới té cái râm, sưng và trầy cả trán, ba sườn cũng lung lay. Ai cũng cảm động về cái chân tình của cậu vợ Quới, một tay làm một bữa tiệc thật hậu hĩ để chào đón tất cả quý cậu vợ đã ghé qua Dallas Fort Worth trước khi đi phó hội.

6) Cậu Vợ Khương đã đến Fort Worth, chuẩn bị đi phó hội K18 trước một tuần, không phải chỉ vì lý do "không chờ đợi được" nhưng lý do chính đáng là lúc đó chị ruột của cậu Khương là Đàm sắp tạ thế nên cậu vợ Khương phải vội vã đến Arlington cho kịp tang sự.

7) Cậu vợ Ngọc và cậu vợ Lành từ California, cậu vợ Thạt từ London tháp tùng cùng đi về nhà cậu vợ Hạnh tại

Grand Prairie sau khi phó hội. Những buổi họp mặt thân tình lại được tiếp nối với những câu vợ ở đây như câu vợ Bê, câu Thiết, câu vợ Dung, câu vợ Đức (câu đến từ Pháp, sau khi dự phó hội, đến Fort Worth tại nhà niên trưởng Đạt K13)

8) Trong thời gian ở lại chơi nhà câu vợ Hạnh, các câu vợ Lành và Thạt được câu vợ Hạnh đem đi thăm thủ phủ của Texas ở Austin. Trên đường về ghé thăm động thạch nhũ dưới đất ở Austin nhưng có lẽ mấy câu không có duyên với “động” nên “động” đóng cửa tới tuần sau đó mới được mở lại. Sáng hôm sau các câu vợ lại chất nhau lên xe đi xem viện bảo tàng nơi tổng thống Kennedy bị giết tại Dallas. Cũng trong thời gian này, câu vợ Hạnh ráo riết “tìm mối”, “dẫn mối” cho thầy Lành coi phong thủy, bói dịch cho bà con cô bác. Ai cũng chắc lưỡi nói “thầy đoán như thần!”. Câu Lành lại được mời “leo” lên đài phát thanh VRN, nơi vợ Thu Nga làm manager để “talk show” về tương lai của đất nước Mỹ cũng như Việt Nam. Câu tuyên bố nhiều câu xanh đờn và đầy sự huyền bí! chờ xem!

Nhìn thấy các câu càng ngày càng lẩm cẩm, các vợ càng ngày nhan sắc càng tàn phai nhưng hình như tình cảm giữa tất cả mọi người nhờ cái lẩm cà lẩm cẩm đó của các câu cũng như nhờ những vết nhăn thời gian trên má, trên trán mấy vợ mà tình thân càng ngày càng gắn bó, tha thiết. Nhiều người có cùng chung ý nghĩ là nên tổ chức một năm một lần, chờ tới hai năm lâu quá, những câu chuyện vui buồn muốn chia sẻ cho nhau mà đợi đến hai năm thì thật là tội nghiệp cho mấy câu vợ quá. Các câu vợ nghĩ sao?

Câu Phạm Văn Hoà (K18)

và Vợ Đỗ Văn Hạnh (Thu Nga) tường trình chung



**Gia đình Cựu
SVSQ/
TVBQG-VN và
Đoàn TTN/ Đa
Hiệu
Pennsylvania
– Phụ cận
Họp mặt
Mừng Xuân
Quý Mùi 02-
02-2003**

Cùì Võ Bị

Sau cơn mưa tuyết đầu mùa, thành phố Philadelphia trở lại bình thường- trời quang mây tạnh, không khí lành lạnh mặc dù trời nắng ráo, giống như khung trời Đà Lạt năm xưa nơi Trường Mẹ.

Các cựu SVSQ và gia đình từ Newyork, New Jersey, Harrisburg và Lancaster đã quy tụ về nhà hàng Nam Phương. Chủ nhân nhà hàng không ai xa lạ là cùì Nguyễn Văn Hương K24, để họp mặt đón Xuân Quý Mùi.

Buổi gặp gỡ năm nay khá đông so với các năm trước, cựu SVSQ Khóca cao nhất là N/T Hoàng Hữu Giang K6, và nhỏ nhất là ND Vũ Đăng Long K28.

Ngoài các cựu SVSQ và gia đình còn có các thân hữu như Anh Chị Nguyễn Tâm Tú và các cháu. Anh Chị Đỗ Đức Vĩnh và các cựu SVSQ Nguyễn Đức K2/CTCT. Cựu SVSQ Đức hai mùa quân sự đã thụ huấn tại Trường Võ Bị, hàng năm vẫn tham dự với gia đình Võ Bị PA, nâng tổng số lên 91 người.

Đúng 12:30 khai mạc, qua phần nghi thức chào Quốc kỳ VNCH, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt nữ, các cố cựu SVSQ đã xuất thân từ Trường Mẹ vì quốc vong thân.



Cựu SVSQ Nguyễn Văn Dục K17, hội trưởng thay mặt hội chúc Tết quý Niên Trưởng, quý thân hữu, quý niên đệ, quý phu nhân cùng các cháu TTN/Đa Hiệu: một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được nhiều ước nguyện.

Báo cáo các hoạt động trong năm qua: Sinh hoạt hè, thăm viếng, dâng báo chia buồn các gia đình hội viên tang chế, tham dự chung vui đám cưới, đám hỏi của con cháu hội viên. Tham gia các công tác cộng đồng tại địa phương. Mừng các cháu thành tài- tốt nghiệp:

Phan minh Uyên K21/2 - Phan Quốc Túy K21/2 – Phan Minh Thư K21/2 là con của cựu SVSQ Phan Văn Thạc K21, cả ba cháu đều tốt nghiệp Dược sỹ năm 2002.

Huyền Ngọc Leo K25/2, con trai của cựu SVSQ Huỳnh Ngọc Vang K25 tốt nghiệp Bác Sỹ vào tháng 6 năm 2002. Hiện là Bác sỹ nội trú tại UNITED HOSPITAL – Weschester – NY

Nguyễn Phương Hoài K19/2 – Nguyễn Phương Hùng Dương K19/2 – Nguyễn Tuấn Uyên K19/2, con của cựu SVSQ Nguyễn Văn Phương K19 đã tốt nghiệp Kỹ sư hóa học, kỹ sư

cơ khí, Dược sỹ.

Không có gì sung sướng cho bằng khi nhìn thấy con cháu trong gia đình Võ Bị thành tài. Hội Trưởng xin nhắc các hội viên có con cháu tốt nghiệp đại học xin thông báo cho hội để đăng vào Đặc san Đa Hiệu cho đại gia đình Võ Bị mừng.

Tiếp theo chương trình các niên trưởng, niên tử li xì cho các cháu- đây là lộc đầu Xuân, các cháu thế hệ 2, thế hệ 3, dù tuổi có đến 30 – 40 vẫn được nhận li xì. Tiền li xì năm nay do mạnh thường quân niên đệ, niên muội Nguyễn Bắc Ninh K26 tặng. Xin cảm ơn niên đệ Ninh và mong tinh thần này phát huy dài dài.

Như mọi năm cựu SVSQ Nguyễn Như Lâm K22 cùng các Cù K22 như cựu SVSQ Trí (cựu HLV Chiến thuật trường Mẹ trước năm 75), cựu svsq Bình cũng đến tham dự nói lên tình tự Võ Bị , biết thì đến đến không cần mời.

Mỗi lần gặp nhau là một lần sống lại với bao nhiêu kỷ niệm thân thương của ngày qua- ngày mà chúng ta nhận trách nhiệm như những hiệp sĩ lên đường cứu khốn phò nguy gia nhập trường Mẹ. Chúng ta có chung một mẫu số, có chung một khung trời cao nguyên Đà Lạt với gió lạnh mưa mùa. Hôm nay chúng ta còn gì nữa đâu?! Chỉ còn chút tình Võ Bị ở nơi quê lạ xứ người, ngồi lại với nhau rất cần thiết để cùng nhau hàn huyên tâm sự cho vơi đi năm dài thàng rộng, vật lộn với cơm, gạo, áo, tiền. Người viết còn nhớ câu nói của cù Lạc Minh Châu K22:” Niên trưởng ơi! Hội mình cứ vài ba tháng tổ chức họp mặt một lần thì vui biết mấy”. Câu nói thật dễ thương chứa đầy tình cảm.

Đầu năm gia đình Võ Bị PA “ Tuyên dương công trạng “ các cù K19 tham dự đông nhất 6/8 , hôm nay ngày mồng 2 Tết, cháu Linh ái nữ của cố cựu SVSQ Dũng K19 đã tử trận Tết Mậu Thân năm 1968. Cháu Linh nói: ‘Thưa quý bác, quý cô chú và các bạn, hôm nay là ngày giỗ của Ba cháu, trước khi đến đây, cháu đã bày lễ vật cúng cho Ba cháu. Cháu tin rằng hôm nay gặp được quý bác, quý cô chú và nhất là các Bác



K19, cùng khóa với ba cháu, chắc ba cháu sẽ mừng lắm ở nơi chín suối.”. Câu nói chân tình của cháu Linh làm người viết rất cảm động, nhớ lại Tết Mậu Thân bao nhiêu đồng bào vô tội đã bị VC chôn sống trong các hầm tập thể ở Huế. Các chiến sĩ anh hùng của quân lực VNCH đã hy sinh đền nợ nước, trong đó có các sĩ quan xuất thân từ mái trường Mẹ, như thủ khoa Vĩnh Nhi K17... Xin đốt nén hương lòng để tưởng nhớ đến hương linh những người đã nằm xuống trong Xuân Mậu Thân.

Tiếp đến cháu Đỗ Nguyễn Nhật Khai K20/2, Đoàn Trưởng đoàn TTN/Đa Hiệu phát biểu:

“Kính thưa quý Bác, quý cô chú và các bạn, trước thêm năm mới cháu xin kính chúc quý Bác, quý cô chú một năm dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt. Các bạn học hành tiến bộ và thành công”. Cháu xin giới thiệu các đoàn viên mới:

Đ/v Trương An Lộc K22/2 con của chú cựu SVSQ Trương Văn Tăng K22 vừa mới qua từ Việt Nam.

Đ/v Nguyễn Phương Hoài K19/2 – Đ.v Nguyễn Phương Hùng Dương K19/2 – Đ.v Nguyễn Tuấn Uyên K19/2 là con

của Bác Nguyễn Văn Phương K19.

Đ/v Phan Minh Uyên K21/2 – Đ/v Phan Quốc Túy K21/2 – Đ/v Phan Minh Thư K21/2 là con của chú cựu SVSQ Phan Văn Thạc K21.

Cháu Nhật Khai cũng tiếp nhận một số quà:

Bốn mươi cái cặp học sinh (ba lô) của chú Đức K2 CTCT tặng.

Một bao lì xì 50 USD của bác Nguyễn Tâm Tú tặng.

Một bao lì xì 100 USD của chú Nguyễn Văn Hương K24 tặng.

Cháu xin thay mặt cho các bạn chân thành cảm ơn Bác Tú, chú Đức và chú Hương. Tiền làm quỹ sinh hoạt, ba lô phân chia cho tất cả các đoàn viên, các cháu rất vui mừng.

Cháu Nhật Khai phân phát lời ca và mời quý Bác, quý cô chú cùng hát với các cháu “Ly Rượu Mừng”, tất cả cùng hát, tuy không hay lắm, nhưng nói lên lời chúc mừng năm mới qua chén rượu truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Gần một giờ chiều, nhà hàng bắt đầu dọn các món ăn, lúc này mọi người đã đói bụng, các món ăn thuần túy Việt Nam, hợp khẩu vị, nên ăn rất ngon. Vừa ăn vừa trò chuyện, bao nhiêu chuyện trao cho nhau nở đòn như pháo Tết. Nhìn không khí đầm ấm, chan hòa vui tươi. đầy thân thương như một gia đình đông con nhiều cháu. Hội cũng xin cảm ơn trưởng ban “khói lửa” niên muội Hương K24 đã nấu những món ăn rất ngon.

Bên ngoài pháo nổ đòn, đoàn múa lân đang múa mừng Xuân, không khí tưng bừng vui nhộn. Ôi! hai chữ Võ Bị Đà Lạt sao mà gắn bó, sao mà thân thương đến thế, không một hội đoàn nào hình thành trên đất nước tạm dung này bằng hội Võ Bị Đà Lạt vì hội có chung một truyền thống. Có tình tự nhất là tám tuần sơ khởi mà mỗi một cựu SVSQ khó mà quên.

Theo truyền thống của Hội, mỗi lần họp mặt là nhớ đến

món ăn tinh thần của tập thể Võ Bị là đặc san Đa Hiệu. Hội Trưởng cũng nhắc nhở các hội viên gửi tiền ủng hộ Đa Hiệu. Cựu SVSQ Long K28 mượn cái nón màu tím than có huy hiệu “Tự Thắng để chỉ huy” của cựu SVSQ Đán K18 đến từng bàn quyên góp. kiếm tiền được 183 USD, NĐ Ninh K26 xin ủng hộ thêm cho đủ 200 USD gửi cho Đa Hiệu. Xin cảm ơn Ninh.

Xế chiều, cựu SVSQ hội trưởng cảm ơn quý Niên trưởng-niên tỷ, quý thân hữu, quý niên đệ- niên muội cùng các cháu TTN/ĐH, và rất mong mỗi lần sinh hoạt xin tham dự đông đủ đó là nguồn an ủi cho ban điều hành hội.

Cựu SVSQ Long K28 bắt giọng hát bài “Võ Bị hành khúc”, tiếng hát vang lên , mọi người cùng hát.. cuốn phim dĩ vãng ngày qua nơi mái trường Mẹ đang quay chậm chậm trong đầu óc của mỗi một cựu SVSQ.

Mời tất cả quý vị và các cháu chụp hình kỷ niệm.

Mọi người ra về trong niềm luyến tiếc, bên ngoài gió nhẹ nhẹ thổi, mang không khí lành lạnh, lòng các cựu SVSQ lâng lâng gợi nhớ khung trời Đà Lạt năm xưa ...

TẠP GHI CÙI VÕ BỊ



Xuân Quý mùi /Nam Cali

Khi những chùm lộc non bắt đầu trở nụ xanh biếc, khi ngàn cánh hoa muôn màu rực rỡ đón xuân sang. Đây chính là thời điểm của người Việt tị nạn Hải ngoại rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền. Lại một mùa xuân nữa sắp đến với mọi người, đó là tết Quý mùi.

Cũng theo thông lệ hằng năm, cựu SVSQ/VB/Nam Cali đã tổ chức một buổi tiệc tất niên, để toàn thể cựu SVSQ/TVBQGVN và gia đình có dịp gặp gỡ, hàn huyên, chúc tụng mọi điều tốt đẹp cho nhau trong dịp năm mới, sau 28 năm xa quê hương làm dân tỵ nạn khắp năm châu bốn biển .

Năm nay Ban Chấp Hành hội VB/NamCali gồm có :

Hội trưởng: CSVSQ Nguyễn hoài CÁT K17

TTK: Nguyễn phước ÁI ĐÌNH K26

Thủ quỹ : CSVSQ Phan văn LỘC K30

Ủy viên Ban Chấp Hành :

CSVSQ Nguyễn văn TRIỆU K19

CSVSQ Trịnh đức PHƯƠNG K19

CSVSQ Vũ trọng ĐĂNG K21

CSVSQ Trần Trí QUỐC K27

CSVSQ Tsu A CẦU K29

Nhưng vào giờ phút chót CSVSQ Nguyễn hoài Cát đã bị bệnh nặng không thể tiếp tục công việc, nên sau đó có một cuộc họp bất thường gồm một số đồng đại diện khóa, Ban chấp hành đã đồng ý đề cử CSVSQ Nguyễn P Ái ĐÌNH K26 / TTK lên đảm trách quyền Hội Trưởng VB/Nam Cali để tiếp

tục điều hành công việc. Với tinh thần đoàn kết cao, trong tinh tự VB, các CSVSQ trẻ trong ban Chấp hành đã tổ chức thành công buổi tiệc tất niên vào ngày 19-1-2003 vừa qua. Số CSVSQ và gia đình tham dự đã lên đến gần 300 người được tổ chức tại nhà hàng Emeral Bay, một nhà hàng trang nhã và lịch sự .

Nhìn vào các tổ chức của buổi tiệc tất niên, các SVSQ và phu nhân trong ban tổ chức đã có một tinh thần trách nhiệm cao, làm việc rất hăng say, đã lo chu đáo cho buổi tiệc từ A đến Z, đã gây được nhiều ấn tượng rất tốt đẹp đối với quan khách và mọi người tham dự .

Đúng 12g trưa, điều hợp viên đã mời tất cả thực khách vào bàn, để buổi tiệc được bắt đầu khai mạc. Trước hết là Nghi lễ chào Quốc kỳ MỸ –VIỆT. tiếp theo là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân, các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng Quốc- Gia, cũng như các quân cán chính đã bị chết tức tử trong các trại tù của Cộng Sản dã man, cũng như đồng bào đã bỏ mình trên biển cả, nơi rừng sâu hiểm độc.

Tiếp theo chương trình là phần chúc tết của :

_CSVSQ chủ tịch Hội đồng Tư Vấn.

_CSVSQ Quyền Hội trưởng hội VB/NamCali

_ 1 Châu đại diện thế hệ 2

Điều đáng chú ý, trong phần trình bày của CSVSQ quyền hội trưởng đã cho biết năm nay gia đình VB đón Xuân với nỗi niềm hân hoan trong tinh thần ĐOÀN KẾT. Có một nét đặc biệt riêng mà mọi người hân hoan chờ đón đó là sự hình thành tượng đài CHIẾN SĨ TỰ DO trên phần đất tam dung này, đây là niềm hãnh diện chung của Cộng Đồng tỵ nạn Việt – Nam Hải Ngoại, trong đó có tập thể VÕ BỊ.

Tượng đài Chiến Sĩ Tự Do là biểu hiện tinh thần cao quý nhất để tưởng nhớ đến 500000 chiến sĩ QLVNCH và 58.000 chiến binh HOA KỲ đã hy sinh để bảo vệ Tự Do, giờ đây đã

được dựng lên uy nghi và hiên ngang dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của TỔ QUỐC VIỆT – NAM phát phối tung bay suốt ngày đêm trên bầu trời của thàn phố WESTMINSTER.

Quan khách, toàn thể CSVSQ và gia đình tham dự đã đồng loạt vỗ tay vang dội để đón XUÂN mới Quý mùi. Lồng vào trong buổi tiệc gồm có : Văn nghệ, Xổ số, lì xì cho các cháu.

Trong phần Văn nghệ giúp vui, lại quá đặc biệt và xuất sắc, bởi vì những ca sĩ lên trình diễn tòa là các CSVSQ cùng các phu nhân. Đã hát những bài hát thuộc về quê hương và lính trong dịp Xuân về thật điêu luyện. Đặc biệt một Cựu Niên trưởng K4 đó là cựu Đại tá Trần Văn Dĩnh đã quá thất tuần nhưng vẫn lên tham gia Văn nghệ với một cách trình bày rất trẻ trung, dí dỏm và thoải mái, làm người tham dự trong buổi tiệc tất niên rất vui. Đây là một niềm khích lệ của vị Đại Niên trưởng đối với các Niên đệ trẻ đang hăng say xây dựng tập thể CSVSQ/VB/Nam Cali càng ngày càng bền vững.

Cuộc vui nào cũng phải chấm dứt, quan khách và các cựu SVSQ cùng gia đình ra về trong niềm hân hoan và luyến tiếc những âm hưởng ngọt ngào trong tinh thần thân thương của toàn thể CSVSQ /TVBQGVN vẫn còn vang vọng trong tâm thức của mỗi cựu SVSQ /Đà Lạt khi nghĩ đến nhau.

Hy vọng lại gặp nhau vào kỳ họp tới ,số cựu SVSQ tham dự sẽ đông hơn nhiều và mong rằng quý vị đại N.Trưởng cùng quý phu nhân sẽ đến tham dự đông hơn để khích lệ các niên đệ trẻ đang hăng say sinh hoạt xây dựng VB ngày càng lớn mạnh và ĐOÀN KẾT sát cánh bên nhau để không có một thế lực nào, một kẻ thù nào có thể phá vỡ được sự Đoàn Kết của các Cựu SVSQ/TVBQGVN tại Hải ngoại.....

CALI Xuân Quý mùi.

Tình Như K12B



CSVSQ/TVBQGVN/Washington :

ĐÊM DẠ TIỆC TẮT NIÊN KHÓ QUÊN

*** *csvsq Tăng Khải Minh k.23*

Phải thành thật mà nhận rằng để chuẩn bị cho một đêm vui cuối năm Nhâm Ngọ, tất cả mọi người, từ anh em CSVSQ trong BTC cho đến các cháu đoàn viên TTN Đa Hiệu rất là bận rộn từ nhiều tháng trước... Vì năm nay chương trình có nhiều tiết mục mới mà "nóng" nhất là phải thực hiện cho được một toán Quân Quốc Kỳ với đầy đủ quân phục, ít nhất là bộ Tiểu Lễ Mùa Hè của Trung đoàn SVSQ năm xưa, cho các nam đoàn Viên Thanh Niên làm nòng cốt. Bắt đầu từ bộ kaki vàng với gù vai alpha đỏ, dây biểu chương, cà-vạt đen, mũ caskette trắng có gắn huy hiệu "Tự Thắng Để Chỉ Huy", rồi nào là thắt lưng cổ truyền trắng trên nền vải nỉ đỏ đến đôi giày đen bóng loáng, sau cùng là hai khẩu súng M 14 cho hai cháu đoàn viên hầu tá Quân Quốc Kỳ. Tất cả đều đòi hỏi sự nỗ lực cộng tác của nhiều Cô Chú Bác CSVSQ và Phu Nhân!

Viết ra đây thì ngắn nhưng thời gian để thực hiện công việc chuẩn bị thì thật là dài và đã gặp không ít khó khăn, trở ngại có lúc tưởng chừng như không thể thực hiện nổi !

Khi giai đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, đến giai đoạn tập dượt lại càng gay go hơn. Ai cũng biết, với tầm tuổi cỡ các cháu từ bé đến giờ các cháu chưa từng quen với những thao tác quân sự "nghỉ, nghiêm, súng chào...bắt v.v..." thì cần phải có nhiều ngày để tập dượt, với thời gian hết sức là eo hẹp như vậy không thể nào tập trung được 5 cháu cùng một lúc trong nhiều lần thì làm sao kết hợp toán QQQ để trình diễn cho đồng nhất được! Không riêng gì CSVSQ phụ trách trực tiếp,



mà tất cả mọi thành viên trong BTC đều rất đau đầu vì lo lắng bởi thời gian đã rất gần kề. Cuối cùng phải quyết định là giao cho các CSVSQ Bộ tập dượt riêng từng cháu tại nhà qua các động tác cần thiết của kỳ và súng, chỉ yêu cầu các cháu tập

trung một lần vào ngày tổng dượt để phối hợp với nhau cho nhịp nhàng và đồng nhất. Vậy là cấp tốc thực hiện kế hoạch này, và người phụ trách chỉ cần liên lạc hàng ngang với gia đình các cháu để phổ biến một số chi tiết của tiến trình nghi lễ, còn về mặt kỹ thuật thì khỏi lo bởi lẽ CSVSQ đã từng đổ mồ hôi trong suốt nhiều năm với môn học “Cơ Bản Thao Diễn” tại trường thì không thể nào quên những động tác căn bản ấy được. (Nếu có lỡ quên thì cứ tự mình thì hành lệnh phạt 50 hít đất và 50 nhảy xồm là buộc phải nhớ lại ngay!).

Ngày vui mà mọi người mong đợi đã đến ! Từ 3:00 giờ chiều ngày Thứ Bảy 25 tháng 01 năm 2003, tức là ngày 22 tháng Chạp âm lịch Nhâm Ngọ tại một nhà hàng thuộc TP Seattle, Washington, đã có mặt đầy đủ các anh em CSVSQ và phu nhân trong BTC để chuẩn bị trang trí sân khấu và tiếp tân. Hòa trong không khí bận rộn mà vui tươi lúc mọi người làm việc là các cháu đoàn viên TTN Đa Hiệu với đồng đủ thành phần Quân Quốc Kỳ, văn nghệ ca vũ kịch đang rộn ràng thay đổi trang phục, tập dượt lần cuối trước khi trình diễn các Bác các Chú CSVSQ và quan khách. Quý phu nhân đã âu yếm tiếp tay các cháu nào là sửa lại cho thẳng cặp gù vai alpha đỏ, nấn nốt chiếc cà vạt đen, dây biểu chương vàng chói, khiến cho phu nhân bùi ngùi nhớ lại năm nào cũng bộ quân phục tiểu lễ này đã làm cho phu nhân phải lòng chàng Võ Bị trẻ hiền ngang ! Rồi đến lượt nhóm kịch thơ với y trang phục thời xưa đã được quý phu nhân thực hiện đúng kiểu cách và những cô thiếu nữ sẽ trình diễn màn vũ áo bà ba cũng do bàn tay

hiền mẫn chăm chút sửa sang cho. Phải làm coi cho được, đó là tâm ý của quý Bà, còn mấy Ông thì lo việc khác, nào là dựng phòng nền và trang hoàng sân khấu. Vẫn do bàn tay khéo léo và nhiệt tình của CSVSQ K28 Lê Trường Thọ và trưởng nam là Lê Trường Chinh, phó đoàn TTNDH đã tận công sức từ việc vẽ bức tranh hoành tráng “Cổng Nam Quan” cho đến việc lắp ghép và dàn dựng hậu cảnh rất công phu đã làm thay đổi hẳn bộ mặt thật của sân khấu một nhà hàng, các bạn đã thực hiện đúng phương châm :

“ Không Có Gì Là Không Thể Làm Được Đối Với Người Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam “ !

Từ 5:30 giờ, Ban tiếp tân bắt đầu làm việc khi các CSVSQ và gia đình lần lượt đến và ghi danh. Mặc dù thời tiết không

được thuận
lắm, gió
mưa nhẹ
sáng, nhưng
thế mà số
tham dự
thừa vắng,
người đến
càng đông,
rộn ràng
khiến cho



lợi cho
lạnh và
suốt từ
không vì
n g ư ớ i
năm nay
ngược lại
càng lúc
không khí
nhộn nhạp
ban tiếp

tân phải cần thêm nhân lực để trợ giúp cho việc sắp xếp được chu đáo hơn. Đặc biệt năm nay, đáp lời mời của BTC, hội VB Oregon đã cử một phái đoàn hùng hậu 20 người gồm có các CSVSQ khóa 13, 19, 20, 24, 28 cùng quý phu nhân và gia đình do CSVSQ k.13 Trần Văn Thư , cựu Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSVSQ/TVBQGVN và CSVSQ k.28 Phạm Công Thành, hội trưởng hội VB/Oregon hướng dẫn từ thành phố hoa hồng Portland đến chung vui với hội VB/Washington, đã làm cho không khí vốn vui tươi nhộn nhạp càng thêm đậm đà tình tự anh em cùng chung trường Mẹ và thời gian khoảnh khắc như ngừng lại để cho mọi người được thăm hỏi chào



mừng nhau, hàn huyên tâm sự sau những tháng ngày xa cách giờ mới có dịp gặp lại nhau. Không bút mực nào tả xiết, những cái bắt tay vồn vã nồng nhiệt, những tiếng chào niên trưởng, anh em, mày tao, cho dù tuổi tác bây giờ đã cao nhưng cũng giống như mới hôm nào còn là Sinh Viên Sĩ Quan hay là vị Sĩ Quan trẻ, lòng tràn đầy lý tưởng, hăng say truy đuổi giặc thù trên chiến trường rực lửa hôm xưa.

Không giống những năm trước, năm nay nhà hàng đã đầy ắp người đứng vào giờ khai mạc, ước chừng có khoảng 250 người vừa là CSVSQ, gia đình, bạn bè thân hữu được mời và đoàn viên TTNDH.

Điều rất đáng nói ở đây là có những trường hợp đã làm cho anh em trong BTC cũng như Ban chấp hành hội VB/WA hết sức cảm động và tri ân các CSVSQ Hồ Ngọc Sang k 6, mặc dù bị các chứng bệnh tim và stroke, sức khỏe và điều kiện di chuyển không cho phép N/T tham dự dạ tiệc, nhưng N/T Sang vẫn ghé qua nhà hàng để thăm hỏi anh em và gửi tiền đóng niên liễm và lệ phí ẩm thực rồi cáo lui. CSVSQ Nguyễn Văn Thọ k 7, với tình trạng sức khỏe còn yếu sau

nhiều cơn bạo bệnh về tim mạch trước đây vài tháng cũng đã gắng đến với anh em. CSVSQ Nguyễn Chí k 19 bị stroke liệt nửa người bên trái, sức khỏe chưa phục hồi phải ngồi xe lăn, vì tình nghĩa cùng cả gia đình gồm phu nhân, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại tất cả 10 người đến chung vui như để góp thêm phần ủng hộ tinh thần cho BTC. Cũng phải kể đến CSVSQ Văn Đình Phụng k 18 dù bị thương tật đi đứng khó khăn, không có điều kiện góp mặt cũng vẫn thường xuyên gửi tiền đóng góp niên liễm. Ngoài ra còn Bà Quả Phụ, phu nhân CSVSQ quá cố Trần Tấn Thanh k 9 là người thường xuyên có mặt trong tất cả những buổi sinh hoạt thường niên của hội. Tất cả những tấm lòng thiết tha với gia đình Võ Bị nói trên đã tạo thêm sức mạnh huyền diệu cho sự tồn tại vững vàng của tổ chức gia đình CSVSQ trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam khiến cho ai ai cũng tỏ lòng mến phục.

Dường như muốn dành thêm chút thời gian cho mọi người thỏa lòng hàn huyên tâm sự, người xướng ngôn đã kéo dài thêm 15 phút rồi mới tuyên bố mời mọi người an tọa để chương trình được bắt đầu. Không khí đang ồn ào sôi nổi bỗng nhiên im phăng phắc nhường chỗ cho sự ngạc nhiên thích thú, tất cả mọi người giương mắt nhìn khi toán Quân Quốc Kỳ xếp hàng một tiến về phía sân khấu để hành lễ chào cờ, có 5 nam đoàn viên thanh niên chững chạc vững vàng trong quân phục kaki vàng, gù vai alpha đỏ với dây biểu chương vàng ngạo nghễ và chiếc thắt lưng cổ truyền trên nền nỉ đỏ làm tăng thêm không khí trang nghiêm vốn có trong một buổi lễ chào Quốc Kỳ. Tiếng hô “Nghiêm, súng chào... bắt” của trưởng toán thật uy nghi đồng dục, quân kỳ TVBQGVN được hạ thấp xuống 90 độ đồng nhịp với hai thanh niên hầu tá bắt súng chào đã làm cho tất cả mọi người sững sờ trước những động tác thành thạo của các cháu đoàn viên thanh niên chưa từng được huấn luyện cơ bản thao diễn bao giờ ! Tiếp đến là nghi thức đặt cờ rú để bắt đầu cho lễ truy điệu truyền thống của TVBQGVN. Niên Trưởng Nguyễn Lương Khương khóa 5 được mời nhận quân kỳ do một đoàn viên TTN trao tay theo đúng lễ nghi

quân cách và CSVSQ Hội Trưởng Hoàng Văn Thanh k19 hướng dẫn đặt quân kỳ rử lên giá đỡ. Bằng khẩu lệnh “súng...mặc niệm” của trưởng toán QQQ, 2 thanh niên hầu tá súng đã từ từ hạ nòng súng chỉ xuống đất một cách đều đặn cùng lúc với



“Chiến Sĩ được phát tiếng chiêng vang, với ba thơ tượng miền đất nước các tử sĩ hãy giám cho đàn mỗi bàn tiệc, lung linh, khung cảnh mập mờ, không gian của Vũ Đình Trường Lê Lợi trong đêm truy điệu các chiến sĩ trận vong như hiện lên trước mắt những người CSVSQ đang lặng lẽ cúi đầu tưởng nhớ đến những bằng hữu, huynh đệ đã vì quốc vong thân !

bài văn tế Trận Vong” thanh lại với trống rền giọng ngâm trung cho ba chiêu hồn về chứng em. Trên ánh nến

Nghi thức khai mạc chấm dứt, tiếp theo là diễn văn chào mừng và chúc tết của CSVSQ Hội Trưởng VB/WA, đến CSVSQ Phạm Công Thành Hội Trưởng VB/Oregon và sau cùng CSVSQ Nguyễn Nho, THT/ THCSVSQ/TVBQGVN/Hải Ngoại vừa là một hội viên của hội VB/WA đã phát biểu với nội dung khen ngợi các đoàn viên TTN Đa Hiệu/WA, riêng đối với hội VB/OR, đây là lần đầu tiên kết hợp sinh hoạt VB giữa hai tiểu bang lân cận trên tinh thần huynh đệ cùng chung trường mẹ, cũng là bước khởi sự cho những hoạt động khác của hai hội VB địa phương về sau này theo tinh thần đề nghị nghiên cứu một tổ chức liên hội VB vùng tây bắc Hoa Kỳ trong tương lai của CSVSQ Tổng Hội Trưởng.

Sau đó mọi người được mời bắt đầu dạ tiệc cùng thưởng thức một chương trình giúp vui đặc sắc do các thanh niên nam nữ thuộc đoàn TTN/ĐH/WA, các CSVSQ và quý phu nhân cùng gia đình thân hữu lần lượt bước lên sân khấu với những

bản nhạc hay, đậm đà âm hưởng mùa Xuân. Xen lẫn phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” là màn trình diễn kịch thơ “Nguyễn Trãi” của đoàn TTNDH/WA. Đây là một hoạt cảnh thơ mới lạ do CSVSQ Nguyễn Sanh k28 sưu tầm và tập dượt cho một nhóm đoàn viên TTN cùng sự hợp tác dàn dựng cảnh trí công phu của CSVSQ Lê Trường Thọ k28 và con trai Lê Trường Chinh, đoàn viên thanh niên. Nội dung diễn lại cuộc chia tay giữa Nguyễn Trãi, với cha là Nguyễn Phi Khanh, một viên quan triều đình nhà Hồ, đã bị giặc Minh bắt, đang trên đường giải Ông về Tàu họ dừng chân lại một chiếc quán nhỏ ven đường nơi vùng biên giới Việt Trung, nơi đây vừa là trạm tai mắt của quân kháng chiến, và cũng nơi này Nguyễn Trãi được một tráng sĩ tiến dẫn đến với Bình Định Vương Lê Lợi để gia nhập đoàn quân kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Vở kịch thơ tuy chỉ kéo dài trong khoảng 15 phút, nhưng từ cảnh trí đến nhân vật đối thoại đã gợi trong lòng mọi người niềm cảm xúc sâu xa nhớ về quê hương đất nước, và không ngớt lời ngợi khen các đoàn viên TTNDH đã xuất sắc hoàn thành các vai trò cho buổi diễn. Song song với sự thành công của vở kịch thơ cũng phải kể đến những màn vũ múa “áo bà ba” mượt mà, tha thướt của các cô thiếu nữ đoàn viên TTNDH/WA qua những dòng nhạc Việt Nam vui tươi cũng đã được tán thưởng bằng những tràng pháo tay rền vang của gia đình và thân hữu.

Đêm dạ tiệc tất niên Nhâm Ngọ của gia đình Võ Bị WA được kéo dài đến tận nửa đêm sau phần dạ vũ. Mọi người chia tay ra về mà lòng còn vương vấn sao thời gian trôi qua quá nhanh!

Seattle, Washington mùa Đông 2003

Tường Trình tổng quát sinh hoạt của Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN Massachusetts & New Hampshire.

Cũng may vẫn còn hơn phân nữa số hội viên thường xuyên gặp mặt và tích cực tham gia mọi sinh hoạt của hội trong tinh thần ái hữu . Năm qua hội CSVSQ/TVBQGVN vùng Massachusetts-New Hampshire đã tổ chức thăm viếng và ủy lạo các cựu SVSQ bị trọng bệnh như Hạnh (K29) bị ung thư , Quang (K24) bị giải phẫu tim, Cừ (K22A) bị tê liệt...

Tổ chức trại Hè Võ Bị và thân hữu tại Buckhill Camp RI. Họp mặt mùa Hè tại tư gia CSVSQ Lê văn Kiện (K22A).

Họp mặt tất niên có xổ số và lì xì cho các cháu TTN Đa hiệu tại tư gia CSVSQ Cái hữu Sáu (K27) .

Tham gia tổ chức ngày 30-4 tại Boston City Hall. Ngày Quân Lực 19-6 và Giỗ tổ Hùng Vương tại State House & City





Hall. Hỗ trợ Tuần lễ Nhân Quyền cho VN tại Thành Phố Boston.

Tổ chức gian hàng Đa Hiệu trong Hội chợ Tết Quý Mùi tại Expo Center Boston, số tiền bán thực phẩm thu được \$600 sẽ gửi tặng các Thương phế binh hiện còn ở Việt nam do CSVSQ Trương Dưỡng (K20) và Võ Đức Thạnh (K30) phụ trách.

Hội kêu gọi toàn thể anh em nên tham gia đều đặn và hăng hái hơn trong thời gian tới.

Thay mặt BCH

Cái Hữu Sáu (K27) Hội phó tường trình.

